

Số: 20 /BC-VP

Tam Đường, ngày 14 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO

Về việc theo dõi thực hiện các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch,
các Phó Chủ tịch UBND huyện, đến ngày 13/5/2020

I. THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Đối với các nội dung chỉ đạo trong các Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện: cơ bản các nội dung đã được các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện đầy đủ theo yêu cầu. Hiện nay, còn một số nội dung đang tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện đến ngày 13/5/2020, cụ thể như sau:

1. Tại Thông báo số 92/TB-UBND ngày 09/3/2020 về Kết luận phiên họp UBND huyện tháng 3/2020

(1) Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động rà soát xây dựng kế hoạch ứng phó thiên tai, phòng chống lụt bão trong mùa mưa. Chủ động rà soát các công trình, các điểm dân cư có nguy cơ thiệt hại, sạt lở cao, triển khai các phương án, biện pháp đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

- **Tiến độ thực hiện:** Hiện nay 13/13 xã, thị trấn và 05 cơ quan (*Nông nghiệp & PTNT; Hạ tầng - Kinh tế; Văn hóa - Thông tin; Tài nguyên và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo*) đã ban hành Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020.

(2) Giao đồng chí Cao Trang Trọng – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin... bố trí làm việc cụ thể với đơn vị doanh nghiệp đầu tư phát triển điểm du lịch tại xã Giang Ma; Lưu ý kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc nhà đầu tư và nhân dân bản Thẩm sớm hoàn thành các hạng mục và chỉnh trang, trồng hoa phục vụ cho khai trương điểm du lịch dịp 30/4/2020.

- **Tiến độ thực hiện:**

+ Đối với doanh nghiệp đầu tư phát triển điểm du lịch tại xã Giang Ma (Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Tây Bắc xanh): Hiện nay, chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai dự án theo quy định (giải phóng mặt bằng, bồi thường đất cho người dân tại xã Giang Ma...) để triển khai các bước tiếp theo (*Các nội dung đầu tư chủ yếu liên quan lĩnh vực nông nghiệp; đồng chí Trần Văn Sừng – PCT.UBND huyện đã làm việc với chủ đầu tư*).

+ Đối với điểm du lịch Bản Thẩm, xã Bản Hòn: Phòng Văn hóa – Thông tin tiếp tục hướng dẫn doanh nghiệp đầu tư xây dựng, chỉnh trang các hạng mục

được phê duyệt... đảm bảo chất lượng phục vụ du khách. Đồng thời, hướng dẫn nhân dân chỉnh trang cảnh quan gắn với các nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Lự góp phần tạo điểm nhấn đặc trưng tại điểm du lịch. Từ ngày 29/4/2020 điểm du lịch Bản Thẳm đã có các hoạt động đón khách thăm quan, đến nay đã đón 1.150 lượt khách (*riêng trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 01/5 đón 600 lượt khách*).

2. Tại Thông báo số 196/TB-UBND ngày 20/4/2020 về kết luận phiên họp UBND huyện tháng 4/2020

(1) Giao đồng chí Cao Trang Trọng - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định 41, Nghị quyết 42 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo sự phân công của Ban chỉ đạo huyện.

- Tiến độ thực hiện:

+ Nghị định 41: Về thực hiện chính sách gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất: Chi cục Thuế khu vực đang hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc đối tượng được gia hạn làm hồ sơ, giấy đề nghị gia hạn nộp về cơ quan thuế. Đối với các đối tượng còn lại không đủ điều kiện thì gửi thông báo và đơn đốc doanh nghiệp nộp số thuế phát sinh.

+ Nghị quyết 42: Phòng Lao động TB&XH đã tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đảm bảo chặt chẽ theo quy định (*Có báo cáo riêng tại phiên họp*).

(2) Các cơ quan chuyên môn (phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý rừng phòng hộ, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp...): Tăng cường sâu sát, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn Nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng, vật nuôi; công tác quản lý chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn theo quy định... Đồng thời khuyến khích hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong công tác tái đàn lợn trên địa bàn.

- Tiến độ thực hiện:

+ Công tác phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng, vật nuôi: phòng Nông nghiệp & PTNT tham mưu UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo: Công văn 403/UBND-NN&PTNT ngày 16/4/2020 về việc tăng cường phòng chống sinh vật gây hại cây trồng vụ Đông Xuân, Xuân Hè năm 2020 trên địa bàn huyện.

+ Công tác quản lý chi trả Dịch vụ môi trường rừng: Đến nay Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện đang chi trả cho nhân dân nhận khoán theo diện tích rừng được giao Ban quản lý; Phần diện tích rừng do UBND các xã, thị trấn quản lý: đến nay đã gửi phương án lên Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tổng hợp và tiến hành chi trả cho nhân dân theo quy định.

+ Công tác tái đàn lợn trên địa bàn: Cơ quan chuyên môn đã tham mưu UBND huyện ban hành Công văn số 240/UBND-NN&PTNT ngày 10/3/2020 về

việc tăng cường triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện (Có tài liệu hướng dẫn kèm theo).

(3) Ban chỉ huy ứng phó thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện, xã tổ chức tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; rà soát bổ sung phương án, kế hoạch ứng phó thiên tai tìm kiếm cứu nạn trong mưa lũ, bố trí lực lượng thường trực, kịp thời thông tin, báo cáo theo quy định. Đặc biệt các xã, thị trấn kiểm tra các địa điểm dân cư có nguy cơ sạt lở cao, nguy hiểm dễ bị lũ lụt... triển khai phương án di chuyển dân cư đến nơi an toàn.

- Tiến độ thực hiện:

+ Về công tác tổng kết công tác phòng chống thiên tai & TKCN năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020: Cấp huyện được triển khai ngày 15/5/2020; Đối với các xã, thị trấn sẽ tiếp tục triển khai toàn bộ sau hội nghị của huyện. Đến nay, cơ quan chuyên môn đã tham mưu UBND huyện ban hành 01 Công văn; 01 Chỉ thị (Công văn số 424/UBND-NN&PTNT ngày 21/4/2020; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 27/4/2020) chỉ đạo thực hiện ứng phó với tình hình mưa lũ trên địa bàn huyện. Đối với việc rà soát các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ xảy ra thiên tai, lũ ống, lũ quét... đến ngày 12/5/2020 trên địa bàn huyện chưa có hộ nào nằm trong vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét cần di chuyển.

(4) Công tác xây dựng nông thôn mới: Yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát lại hồ sơ các công trình thực hiện từ năm 2019 về trước, bổ sung, cập nhật, sắp xếp hồ sơ đúng, đủ, gọn, phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát của các đơn vị. Đồng thời triển khai thực hiện các công trình do xã làm chủ đầu tư năm 2020 đảm bảo tiến độ, chất lượng. Các xã đã được công nhận nông thôn mới: tăng cường các giải pháp nâng cao các tiêu chí đã được công nhận, đặc biệt lưu ý tiêu chí thu nhập, hộ nghèo, môi trường, điện sáng nông thôn. Hai xã Khun Há và Thèn Sin triển khai các biện pháp hoàn thiện các tiêu chí đảm bảo cuối năm 2020 được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Giao đồng chí Trần Văn Súng - Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện chỉ đạo, đôn đốc thành viên Ban Chỉ đạo huyện, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã thực hiện các nội dung trên.

- Tiến độ thực hiện: Cơ quan chuyên môn đã tham mưu UBND huyện ban hành Công văn số 437/UBND-NN&PTNT ngày 24/4/2020 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số nội dung Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

+ Đối với việc UBND các xã tổ chức rà soát, sắp xếp hồ sơ các công trình: Hiện nay cơ bản các xã đã sắp xếp hồ sơ theo từng năm và thực hiện quyết toán theo quy định. Tuy nhiên, việc hoàn thiện bổ sung hồ sơ của một số xã theo yêu cầu của các phòng chuyên môn huyện vẫn chưa đầy đủ: Hồ Thầu, Giang Ma, Bản Bo, Sơn Bình, Tả Lèng.

+ Đối với các xã đã được công nhận nông thôn mới: Đã xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện năm 2020 (tập trung chỉ đạo thực hiện các tiêu chí thu nhập, hộ

nghèo, môi trường, diện sáng nông thôn) và đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi cá nhân, gắn trách nhiệm thực hiện chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới vào nội dung đánh giá xếp loại cuối năm.

+ Đối với xã Thèn Sin và Khun Há (phần đầu hoàn thành nông thôn mới năm 2020): Đã lập tờ trình đăng ký xã hoàn thành nông thôn mới năm 2020 và rà soát đánh giá các tiêu chí nông thôn mới theo Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 28/8/2017, gửi về phòng Nông nghiệp & PTNT tổng hợp. Đã xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các tiêu chí phần đầu đạt năm 2020, đề ra giải pháp thực hiện phù hợp.

(5) Ban quản lý dự án, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư mới, đôn đốc các nhà thầu khẩn trương thực hiện xây dựng công trình đẩy nhanh tiến độ và hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu khối lượng, chất lượng hoàn thành kịp thời giải ngân theo quy định.

- **Tiến độ thực hiện:** Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo đến nay các đơn vị được giao chủ đầu tư đã hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo quy định.

(6) Chi cục thuế khu vực Thành phố Lai Châu – Tam Đường: phối hợp phòng Tài chính - Kế hoạch, các đơn vị liên quan trên địa bàn xây dựng phương án, kế hoạch thu ngân sách trên địa bàn phù hợp, sát thực với điều kiện thực tế song vẫn đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch giao.

- **Tiến độ thực hiện:** Chi cục Thuế khu vực đã xây dựng kế hoạch cụ thể phần đầu thực hiện thu trong tháng 5/2020 là 2.310.000.000 đồng, tính đến ngày 10/5 đã thu được trên 1.000.000 đồng.

(7) Phòng Tài chính - Kế hoạch: Quan tâm lưu ý việc kiểm tra, hướng dẫn kê toán các đơn vị, chủ tài khoản thực hiện việc quản lý thu chi ngân sách đảm bảo theo đúng quy định của Luật Ngân sách, không để xảy ra tình trạng lãng phí, thu chi không đúng quy định, hoàn thiện các chứng từ thanh quyết toán theo quy định đúng thời gian. Trách nhiệm, chủ động tham mưu đề xuất các biện pháp xử lý đối với các kê toán, chủ tài khoản không chấp hành thực hiện nghiêm túc về Luật Ngân sách.

- **Tiến độ thực hiện:** Phòng Tài chính – Kế hoạch đang tổ chức kiểm tra quyết toán các đơn vị sử dụng ngân sách theo quy định.

(8) Phòng Tài nguyên - Môi trường, phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp Công an huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tham mưu triển khai thực hiện tốt các giải pháp quản lý tài nguyên, khoáng sản, đất đai, quản lý xây dựng trên địa bàn. Kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, tham mưu xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật (Đặc biệt lưu ý việc khai thác cát, sỏi, quặng... trái phép).

- **Tiến độ thực hiện:**

+ Về quản lý khoáng sản: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã thường xuyên đôn đốc công chức địa chính các xã, thị trấn tham mưu lãnh đạo UBND các xã, thị trấn triển khai tốt các giải pháp quản lý tài nguyên trên địa

bàn và tiếp tục cử cán bộ tăng cường hoạt động của Tổ liên ngành bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại xã Bản Hòn, huyện Tam Đường.

+ Về quản lý đất đai: Trong tháng, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND huyện ban hành 01 văn bản V/v tăng cường công tác quản lý đất đai (Công văn số 404/UBND-TNMT ngày 16/4//2020), phối hợp với UBND các xã tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

(9) Giao đồng chí Cao Trang Trọng - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát các văn bản xin khảo sát đầu tư của các đơn vị, doanh nghiệp vào địa bàn huyện, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND huyện trước ngày 20 tháng 5 năm 2020.

- Tiến độ thực hiện:

Qua rà soát, hiện nay có 03 doanh nghiệp có văn bản xin được khảo sát lập dự án đầu tư phát triển du lịch tại huyện đó là:

+ Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Tây Bắc xanh xin đầu tư Dự án phát triển du lịch sinh thái kết hợp trồng cây ăn quả ôn đới, trồng hoa tại xã Giang Ma (Tình hình đã báo cáo theo kết luận họp UBND huyện tháng 3).

+ Công ty TNHH Bình Minh Lai Châu xin khảo sát, lập dự án trồng mắc ca tại xã Khun Há; phát triển khu du lịch sinh thái tại thác Tác Tình: UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Công văn số 2949/UBND-VX ngày 18/12/2019 về việc gia hạn thời gian khảo sát, nghiên cứu đề xuất phương án đầu tư dự án cho phép Công ty TNHH Bình Minh Lai Châu khảo sát, lập dự án trồng mắc ca và dự án phát triển Khu du lịch sinh thái tại thác Tác Tình đến ngày 30/6/2020. Hiện nay chủ đầu tư dự án đang tiến hành xây dựng Đề án, trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng trình tự.

+ Công ty Cổ phần Năng lượng ES-LC (Chủ đầu tư khách sạn Sky Gate) xin khảo sát thiết kế lập quy hoạch xây dựng dự án khu du lịch sinh thái Hô Pó, xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Thời gian cho phép khảo sát, lập dự án đến hết tháng 12/2019; Đến nay đã hết thời hạn nên doanh nghiệp đang tiến hành xin chủ trương của tỉnh gia hạn thêm thời gian để tiếp tục khảo sát, lập dự án đầu tư (Lý do: sau khi khảo sát, nghiên cứu, doanh nghiệp đã liên kết với một số doanh nghiệp và đề nghị đầu tư dự án quy mô lớn hơn).

(10) Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện: Thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 khi học sinh nhập trường, lưu ý các trường có học sinh bán trú... Phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn huy động học sinh đến trường đảm bảo tỷ lệ chuyên cần sau khi có quyết định của tỉnh tiếp tục nhập học tại trường.

- Tiến độ thực hiện: Phòng Giáo dục – Đào tạo đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các trường trực thuộc thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo trên. Đến nay, tỷ lệ chuyên cần các cấp học: Mầm non: 97%; Tiểu học: 98,8%; THCS: 95%.

(11) Yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát các chỉ tiêu kế hoạch được giao tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các giải pháp thực hiện đảm bảo sát thực, kịp thời, hiệu quả. Đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội Đảng bộ xã, thị trấn đảm bảo an toàn, đạt kết quả tốt.

- **Tiến độ thực hiện:** UBND các xã, thị trấn đã triển khai nghiêm túc ý kiến chỉ đạo và có báo cáo về UBND huyện (Qua Văn phòng HĐND-UBND).

II. VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC BÁO CÁO THÁNG, NỘI DUNG THAM MƯU VĂN BẢN GIAO VÀ CÁC THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Việc thực hiện báo cáo định kỳ, văn bản tham mưu của các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn đều cơ bản đảm bảo thời gian theo yêu cầu, quy định. Tuy nhiên, theo Văn bản 888/UBND-KSTT ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh thì có 03 xã: Hồ Thầu, Khun Há, Thèn Sin chưa thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC trên hệ thống một cửa điện tử (Chưa chấp hành nghiêm chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 689/UBND-VP ngày 24/7/2019 về việc nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn). Đến nay, các xã tổ chức họp quán triệt, kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC trên hệ thống một cửa điện tử và đã chỉ đạo các công chức chuyên môn nghiêm túc thực hiện giải quyết TTHC trên hệ thống một cửa điện tử.

Trên đây là Báo cáo theo dõi thực hiện các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện đến ngày 13/5/2020./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG



Đoàn Việt Hoàng